

DANH MỤC CHI TIẾT

Chỉ tiêu vị trí việc làm, trình độ, chuyên ngành đào tạo của từng vị trí tuyển dụng

(Kèm theo Thông báo số 28/TB/BTCTU, ngày 28/9/2023 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy)

TT	Tên cơ quan, đơn vị đăng ký nhu cầu tuyển dụng	Vị trí việc làm cần tuyển	Số lượng cần tuyển (người)	Trình độ chuyên môn cần tuyển	Ngành, chuyên ngành đào tạo	Các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí cần tuyển
1	Thành ủy Chí Linh	Giảng viên Trung tâm Chính trị thành phố	01	Đại học	Về khoa học chính trị, khoa học hành chính hoặc khoa học xã hội và nhân văn	- Có văn bằng hoặc chứng chỉ về nghiệp vụ sư phạm. - Là đảng viên, không vi phạm các tiêu chuẩn chính trị về bảo vệ chính trị nội bộ; trường hợp chưa là đảng viên thì phải xác minh lý lịch rõ ràng, đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện để phát triển đảng và không vi phạm các tiêu chuẩn chính trị về bảo vệ chính trị nội bộ.
2	Huyện ủy Thanh Hà	Giảng viên Trung tâm Chính trị huyện	02	Đại học	Về khoa học chính trị, khoa học hành chính hoặc khoa học xã hội và nhân văn	- Có văn bằng hoặc chứng chỉ về nghiệp vụ sư phạm. - Là đảng viên, không vi phạm các tiêu chuẩn chính trị về bảo vệ chính trị nội bộ; trường hợp chưa là đảng viên thì phải xác minh lý lịch rõ ràng, đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện để phát triển đảng và không vi phạm các tiêu chuẩn chính trị về bảo vệ chính trị nội bộ.
3	Huyện ủy Bình Giang	Giảng viên Trung tâm Chính trị huyện	02	Đại học	Về khoa học chính trị, khoa học hành chính hoặc khoa học xã hội và nhân văn	- Có văn bằng hoặc chứng chỉ về nghiệp vụ sư phạm. - Là đảng viên, không vi phạm các tiêu chuẩn chính trị về bảo vệ chính trị nội bộ; trường hợp chưa là đảng viên thì phải xác minh lý lịch rõ ràng, đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện để phát triển đảng và không vi phạm các tiêu chuẩn chính trị về bảo vệ chính trị nội bộ.
4	Báo Hải Dương	Phóng viên	06	Đại học	Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên ngành báo chí. Trường hợp có bằng tốt nghiệp đại học khác ngành báo chí thì phải có chứng chỉ bồi dưỡng về nghiệp vụ báo chí do cơ sở đào tạo có thẩm quyền cấp hoặc có bằng tốt nghiệp cao đẳng, trung cấp ngành báo chí.	- Chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành phóng viên. - Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản, sử dụng được ngoại ngữ hoặc tiếng dân tộc thiểu số theo yêu cầu vị trí việc làm